

THÔNG BÁO

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU (khóa IX) của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

SỐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐẾN Số: 135
Ngày: 24/4/17
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

Thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 08-3-2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và qua báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27-02-2013 của Tỉnh ủy (khóa IX) về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết luận:

1- Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27-02-2013 của Tỉnh ủy (khóa IX) về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Các địa phương đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn được nâng lên. Đến cuối năm 2016 có 28 xã đạt 19 tiêu chí, 17 xã đạt 15-18 tiêu chí, 61 xã đạt 10-14 tiêu chí và 4 xã đạt từ 6-9 tiêu chí và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới, (trong đó 35 xã điểm: có 25 xã đạt 19 tiêu chí, 05 xã đạt từ 15-18 tiêu chí và 05 xã đạt từ 10-14 tiêu chí); bình quân toàn tỉnh đạt 14,6 tiêu chí/xã, tăng 7,8 tiêu chí so với trước khi thực hiện nghị quyết. Hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn; chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy, niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền được nâng cao; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nông thôn được bảo đảm.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy đề ra đến năm 2015 (có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới), chất lượng quy hoạch một số xã chưa đạt yêu cầu, chưa có quy chế quản lý quy hoạch. Trong chỉ đạo, điều hành nhiều nơi chỉ quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, còn xem nhẹ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Một số tiêu chí về cơ sở vật chất; văn hóa, trường học, chợ nông thôn, nghĩa trang chưa phù hợp với đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long nên tỷ lệ đạt còn thấp. Đời sống của một bộ phận dân cư ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn...

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do xuất phát điểm của đa số xã còn thấp; vốn ngân sách bố trí cho xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng yêu cầu; việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, một bộ phận cán bộ và nhân dân về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, còn tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền ở một số nơi thiếu quyết liệt. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện chương trình thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

2- Để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra một số giải pháp chủ yếu sau:

2.1- Nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27-02-2013 của Tỉnh ủy (khóa IX) và các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Tiếp tục tổ chức, quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các thành phần kinh tế và nhân dân về ý nghĩa xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên cập nhật, đưa tin phổ biến cách làm hay, các mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời khuyến khích, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, xác định rõ tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo; quan tâm đến các tiêu chí về đời sống người dân, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh, an toàn xã hội...; xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh. Việc công nhận xã đạt nông thôn mới, đảm bảo chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích, không huy động quá sức dân, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, cần tập trung rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phát triển sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, quan tâm chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Coi trọng các nội dung tổ chức sản xuất gắn với Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nhất là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển ngành nghề, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; tạo môi trường thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển; xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an ninh trật tự ngày càng tốt hơn để nông thôn mới phát triển bền vững.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 05-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới phù hợp với điều kiện của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 61 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Gò Quao và Vĩnh Thuận; khuyến khích huyện Giồng Riềng, Kiên Lương đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Các xã còn lại nâng lên ít nhất 5 tiêu chí và tối thiểu mỗi xã đạt từ 11 tiêu chí trở lên, toàn tỉnh bình quân đạt 16,6 tiêu chí/xã.

- Huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu cơ bản hoàn thành hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là đối với những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn.

- Đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện chương trình, gắn kết chặt chẽ giữa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu, các dự án hỗ trợ khác trên địa bàn.

2.2- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, và các đoàn thể nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Các sở, ngành, địa phương đưa vào chương trình, kế hoạch, hàng năm để chỉ đạo thực hiện.

- Các huyện, thị, thành ủy xây dựng kế hoạch cụ thể hóa kết luận này (trừ các huyện đã xây dựng kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới), trực tiếp chỉ đạo xã triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27-02-2013, Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 08-3-2013 và kết luận này của Tỉnh ủy.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong tuyên truyền nội dung xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các ban ngành có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; gắn với triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1730/QĐ-TTg, ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới.

2.3- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Chương trình xây dựng nông thôn mới

- Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính công, nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ người dân, tạo thuận lợi và khuyến khích các loại hình doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn.


- Kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo chương trình và Văn phòng Điều phối nông thôn mới, đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới ở phạm vi địa phương theo quy định và các văn bản hướng dẫn liên quan.

- Rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản liên quan đến các chính sách của địa phương nhằm huy động các nguồn lực phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Bố trí đủ vốn ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm trong xây dựng nông thôn mới. *nel*

Nơi nhận:

- VPTW Đảng (HN, TP.HCM),
- BCĐ Tây Nam bộ, VPĐU BTL QK9,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các sở, ban ngành, ĐT cấp tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,
- Lưu.

**T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ**



Nguyễn Thanh Nghị